

GUNKULเตรียม1.5พันล. ปิดดีลโซลาร์เวียดนาม50MW



โสภษา ดำรงปิยวุฒิ

ทับทูน - สุโกวิท - GUNKUL เร่งปิดดีล
ซื้อโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม กำลังการผลิต
50 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการประมาณ 1,500
ล้านบาท ภายใน Q4/2563 นี้ ดันกำลังการผลิต
รวมเพิ่มขึ้น ซึ่ครึ่งปีหลังเข้าไฮซีซั่น
พลังงานลม → → **อ่านหน้า 8**

➔ GUNKUL (ต่อจากหน้า 1)

หมุนการผลิตไฟฟ้าขึ้น โบรกมองผลงานครึ่งปีหลัง
เด่น เคาะเป้าหมาย 3.60 บาท

นางสาวโสภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า เชื่อว่าภาพรวมธุรกิจครึ่ง
ปีหลัง 2563 จะดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากเป็นช่วงของ
ไฮซีซั่นของธุรกิจพลังงาน อย่างโครงการพลังงานลม
ที่จะมีลมมรสุมในช่วงฤดูฝนเข้า ทำให้กำลังการผลิต
ไฟฟ้าดีขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของการขายธุรกิจ
พลังงานบริษัทก็ศึกษาการลงทุนโครงการใหม่ๆ ต่อเนื่อง

โดยปัจจุบันมีการเจรจาซื้อโครงการพลังงานแสง
อาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) 2-3 โครงการ ในประเทศ
เวียดนาม คาดเห็นความชัดเจนในไตรมาส 4/2563
จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตราว 50 เมกะวัตต์
มูลค่าโครงการประมาณ 1.5 พันล้านบาท โดยจะใช้ส่วน
ทุนประมาณ 30% และอีก 70% เป็นโปรเจกต์ไฟแนนซ์

● เป้าผลิต 100 MWต่อปี

ส่วนโครงการอื่นทยอยเห็นความชัดเจนต่อไป ซึ่ง
ในแต่ละปีบริษัทคาดหวังจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ราว 100 เมกะวัตต์ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายกำลังการผลิต
ไฟฟ้าปี 2565 มีกำลังการผลิต 1000 เมกะวัตต์
จากปัจจุบันบริษัทมีกำลังผลิตไฟฟ้าในมือราว 640 เมกะวัตต์

ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) บริษัทมีการ
เข้าร่วมประมูลงานจำนวนมาก แต่ปีนี้งานโครงการส่วน
ใหญ่จะเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟผ.) เช่น
Underground Cable Construction Long-Term
Pla และUnderground Cable Construction Long-
Term Plan เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมียอดขายที่รอรับรู้
รายได้หลังจากได้มีการโอนสินค้าแล้ว (Backlog) ราว
8 พันล้านบาท คาดทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2565

ขณะที่การตั้งหน่วยงานสายพันธุ์ใหม่เพื่อเข้า
มาดูแลสายงานที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรม ในชื่อ

“GUNKUL SPECTRUM” ขณะนี้อยู่ระหว่าง
พัฒนาระบบ แพลตฟอร์มขึ้นมาใช้งาน โดยโครงการ
ดังกล่าวจะเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับธุรกิจพลังงานใน
อนาคต ทั้งการซื้อขายสินค้า และการซื้อขายไฟฟ้าด้วย
ซึ่งคาดว่าจะระบบดังกล่าวจะดำเนินการได้ภายใน 6 เดือน

● ครึ่งปีหลังเติบโตโดดเด่น

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) ระบุถึง GUNKUL ว่า ยังคงค่า
แนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 3.60 บาท อิง
SOTP ทั้งนี้บริษัทประกาศกำไรปกติ ไตรมาส 2/2563
ที่ 318 ล้านบาท (ลดลง 25% จากช่วงเดียวกันปีก่อน,
ลดลง 6% จากไตรมาสก่อนหน้า) อยู่ในกรอบที่
ประเมิน โดยลดลง สาเหตุจากรายได้ธุรกิจ Trading
ถูกระทบจาก COVID-19 ทำให้ลดลง ลดลง 11%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน, ลดลง 18% จากไตรมาส
ก่อนหน้า และการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ลดลงหลังมรสุมเข้าช้ากว่าปีก่อนและปัจจัยฤดูกาลใน
ไตรมาส 2/2563

ทั้งนี้ยังคงประมาณการกำไรปกติปี 2563 ที่ 2.7
พันล้านบาท เพิ่มขึ้น เติบโต 24% จากช่วงเดียวกัน
ปีก่อน จากการเข้าช่วง High Season (ไตรมาส
3 และไตรมาส 4) ของ Solar ในญี่ปุ่นและ Wind
Farm ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลมลดลงหลัง
มรสุมเข้าในไทย ซึ่งจะช่วยหนุนให้ครึ่งปีหลังเติบโต
โดดเด่นเทียบกับครึ่งปีแรก ขณะที่ธุรกิจรับเหมาก่อ
สร้างได้ตามปกติ ประเมินจะทำให้ Downside ต่อ
ประมาณการจำกัด